

**TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT...**

(Tiếp theo trang 1)

2.480 văn bản, ban hành 936 văn bản để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Về phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc tập trung chăm sóc, bảo vệ gần 78.000ha lúa xuân và gieo trồng gần 14.600ha cây màu vụ xuân, các địa phương còn tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đồng thời phát động phong trào "Hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn để giải cứu người chăn nuôi lợn" trong toàn thể các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ được gần 413 tấn thịt lợn hơi, đạt 84,13% tổng khối lượng thịt lợn đáng ký hỗ trợ. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tỉnh đã cấp hơn 33.000 tấn xi măng cho các địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp cũng có bước tăng trưởng khá với giá trị sản xuất ước tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động

tín dụng ngân hàng ổn định; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với việc tập trung địa bàn tỉnh được bảo đảm tốt; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được quan tâm, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thu, chi ngân sách quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2025. Đến hết quý I/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.862,3 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 5.506,2 tỷ đồng, đạt 51,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nội

địa đạt 1.454,4 tỷ đồng, đạt 23% dự toán HĐND tỉnh giao, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 273 tỷ đồng, đạt 24,8% dự toán giao. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 2.971,4 tỷ đồng, đạt 28% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 1.449,3 tỷ đồng, đạt 44% dự toán.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mặc dù là tháng có nhiều ngày nghỉ lễ nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn giữ vững ổn định, an toàn giao thông được bảo đảm tốt. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đơn vị, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân cuối vụ, kiên quyết không để sâu bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân; chỉ đạo quyết liệt, xử lý

khoanh vùng dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi đồng thời thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng để khi tái đàn không bị mắc lại bệnh dịch, việc hỗ trợ, giải cứu đàn lợn phải cụ thể đến từng hộ gia đình với đúng số lượng tiêu hủy; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò và nuôi trồng thủy hải sản. Trong xây dựng nông thôn mới, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện những khó khăn, vướng mắc của các xã đã đăng ký về đích trong năm 2019. Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các ngành, địa phương cần chủ động chuẩn bị tốt phương châm "4 tại chỗ", bảo vệ an toàn các công trình phòng, chống lụt, bão, đặc biệt là chủ động phát hiện kịp thời những hư hỏng của các giải cứu người chăn nuôi lợn". Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân cuối vụ, kiên quyết không để sâu bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân; chỉ đạo quyết liệt, xử lý

khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ; chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Về công tác điều hành ngân sách, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện rà soát thu triệt để các nguồn thu trên địa bàn, chủ động đưa vào danh mục thực hiện đối với các hạng mục công trình thuộc cấp huyện; đồng thời, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện quyết toán xi măng trả chậm, thực hiện thoái vốn nhà nước đối với các đơn vị đã được phép, tăng cường thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán và thanh tra. Đối với cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp đồng thời gợi ý một số vấn đề Sở Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, xem xét trên cơ sở đó đề xuất hỗ trợ như: các chi phí cần thiết để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, chi phí đầu tư theo địa bàn...

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị Hoàng Diệu - Đông Hòa, thành phố Thái Bình; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng.

Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và nhất trí thông qua nội dung các tờ trình của UBND tỉnh theo đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung tờ trình để trình chủ tịch ủy ban HĐND tỉnh chủ động thẩm tra

các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, tính pháp lý, phù hợp thực tiễn địa phương, sau khi HĐND tỉnh ban hành các dự án có tính khả thi cao, phục vụ đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho

họp đang được các ban HĐND tỉnh tiến hành khẩn trương, bài bản. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh các ban HĐND tỉnh thời gian qua đã chủ động, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thẩm tra, giám sát các nội dung được giao sẽ trình và báo cáo HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Song để kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ chu đáo

cho kỳ họp, nhất là công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình, tài liệu cung cấp cho đại biểu nghiên cứu và công tác hậu cần.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào báo cáo những nội dung liên quan đến thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/1/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh.

**ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

979 hộ dân; diện tích đất ở là 1,96ha của 95 hộ dân; đất định cư gồm 4 điểm tại các xã Đông Minh, Nam Cường, Nam Hưng và Nam Thắng. Về diện tích đất nông nghiệp, đến nay huyện Tiên Hải đã phê duyệt

phương án 885/979 hộ, đã chi trả tiền cho 881 hộ (còn 4 hộ di làm ăn xa chưa nhận tiền), bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư được 49/63,38ha (đạt 77,4%). Về diện tích đất ở đang tiến hành kiểm đếm, xác minh tại

sản trên đất và lập, trình phê duyệt phương án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch

cho nhà đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên báo cáo tiến độ về UBND tỉnh. Trong các mẫu báo cáo phải chỉ rõ những việc chưa làm được, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới để trong các cuộc họp kiểm điểm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan. Đối với một số kiến nghị về việc tạm

ứng kinh phí đến bù giải phóng mặt bằng của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không canh tác, nuôi trồng thủy sản trên phần đất đã giải phóng mặt bằng thuộc dự án...

**PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH...**

(Tiếp theo trang 1)

\* Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, từ ngày 2 - 5/5, toàn huyện đã tổ chức phun trừ sâu cuốn lá và rầy các loại cho 9.000ha lúa xuân.

đó diện tích đã phun trừ lần 1 đạt 4.000ha (tập trung trên các giống lúa nhiệm BC15, TBR225, lúa Nhật, nếp các loại).

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đón đóc, hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi phun trừ bệnh cho 6.000ha lúa xuân, trong

Nam Thanh (Tiên Hải) tích cực tuyên truyền đến bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại, phòng, trừ kịp thời cho lúa xuân giai đoạn làm đòng. Hiện nay, mật độ sâu và có mật độ sâu cao trên 200 con/m<sup>2</sup>, sau phun thuốc 3 ngày/ha, nơi cao 150 - 200 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 300 - 500 con/m<sup>2</sup>, đã tổ chức phun thuốc cho 100% diện tích lúa có sâu cuốn lá nhỏ. Rầy non lúa 2 cũng nở rộ

với mật độ diện rộng từ 500 - 1.000 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 2.000 - 3.000 con/m<sup>2</sup>... HTX đã phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn nông dân cách phun thuốc theo phương châm "4 đúng", không để nông dân phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường. Chỉ đạo tổ thủy nông điều tiết nước tại các xứ đống bảo đảm đủ nước cho nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

**TIÊU THỤ THỊT LỢN...**

(Tiếp theo trang 1)

giá thị trường, góp phần giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi.

tích cực thu hút các tầng lớp nhân dân thay đổi nhận thức, đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn hỗ trợ người chăn nuôi.

\* Cùng với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tích cực ủng hộ người chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt khỏe mạnh, ngành Bảo hiểm xã hội đã phát

động, kêu gọi cán bộ, nhân viên, người lao động hưởng ứng phong trào mua thịt lợn ủng hộ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 6/5, 100% cán bộ, nhân viên, người lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố đã mua gần 3 tấn lợn hơi, trong đó Bảo hiểm xã hội tỉnh mua 1.098kg.

Để giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi lợn, ngành Bảo

hiểm xã hội tiếp tục mua thịt lợn của các hộ chăn nuôi có lợn thịt khỏe mạnh trong thời gian tới.

\* Thực hiện các giải pháp tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi trong thời điểm tiêu thụ khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 4/5, gần 200 cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã mua 2.120kg thịt lợn khỏe, đến kỳ xuất chuồng của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện.

chức Bệnh viện đăng ký mua, Bệnh viện cũng mua lợn và tổ chức nấu gần 200 suất cơm thịt lợn mang đến giường bệnh mới bệnh nhân nội trú đang điều trị tại Bệnh viện. Suất cơm tự trị giá không nhiều song chứa đựng tình cảm và tấm lòng vì người bệnh, cùng với việc sẻ chia khó khăn với người chăn nuôi đã gây nhiều thiện cảm giữa cán bộ y tế và người bệnh, người dân trên địa bàn huyện.

**Hội thi chim chích chòe than hót mùa tỉnh Thái Bình mở rộng**

Ngày 5/5, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh diễn ra hội thi chim chích chòe than hót mùa tỉnh Thái Bình mở rộng lần thứ nhất.

tiêu chí xòe bên, mở tốt, nước chơi linh hoạt, bóng bộ đã được trao giải nhất, nhì, ba. Hội thi chim chích chòe than hót mùa tỉnh Thái Bình mở rộng là sân chơi lành mạnh, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phong trào chơi chim hót trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các nghệ nhân và người nuôi chim cảnh. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn những giá trị của thiên nhiên.

ANH TŨ

Tham gia hội thi có hơn 100 lồng chim của các nghệ nhân và người nuôi chim cảnh.



**VIẾT TIẾP BÀN HÙNG CA CHIẾN THẮNG**  
(Tiếp theo trang 1)

*cần phải được phát huy cao độ hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho non sông Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy đoàn kết đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả đi đến bến bờ vinh quang. Nhiệm vụ trước mắt là chúng ta cần dồn hết tâm lực, trí lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.*

*Trong niềm vui chung của cả dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vô cùng tự hào trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã có hàng nghìn dân công xung phong gánh thóc ra chiến trường để chuyên lên chiến trường, trên 3.000 thanh niên trong tỉnh được lựa chọn bổ sung cho bộ đội chủ lực. Nhân dân đã đóng góp hàng chục tấn tăng phẩm, giá trị hàng triệu đồng gửi tặng các chiến sĩ Điện Biên Phủ.*

*65 năm sau chiến dịch Điện Biên Phủ hôm nay khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam rực rỡ cờ hoa và rộn rã niềm vui chiến thắng. Thế hệ những anh hùng trực tiếp chiến đấu và cả thế hệ những người đang thu hưởng thành quả của chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 65 năm ai cũng cảm nhận một cách trọn vẹn sắc đỏ của máu cơ thể chiến thắng đang rực lên từ mọi nẻo đường đất nước và từ chính trong tâm sâu trái tim mình. Trong âm vang của bản hùng ca chiến thắng, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và tươi đẹp như hôm nay. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng là tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác kính yêu hằng mong.*

**CHUYỆN VỀ NGƯỜI ANH HÙNG**

(Tiếp theo trang 3)

một người con song các con vẫn chỉ được phép gọi ông - lúc này vẫn hoạt động dưới vỏ bọc "nhà thầu khoán kinh Độc Lập" bằng... bác.

Bà Thiệp có nhiệm vụ quản lý một số cơ sở bảo đảm hầm hố trú ẩn cán bộ, vũ khí bí mật tại nội thành của Biệt động Sài Gòn, đặc biệt bà đã giữ an toàn, không bị lộ đến ngày giải phóng cơ sở nhà và hầm bí mật tại số 720 Võ Di Nguy, nay là số 752A Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận. Đây là nơi đồng chí Nguyễn Ngọc Lộc, tức Tư Quỳnh, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quận khu Sài Gòn - Gia Định về công tác, chỉ đạo chiến trường nội thành Sài Gòn liên tục năm 1967 và là nơi cất giữ, bảo đảm an toàn hai chiếc ô tô của ông Lai. Hai xe này thường được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đưa lãnh đạo thị sát chiến trường và sau đó được sử dụng trong trận đánh vào dinh Độc Lập tết Mậu Thân 1968. Bà Thiệp kể rằng nhiều lúc sống nơm nớp trong nỗi lo cơ sở bị lộ không nặng nề bằng sự dè dặt của dư luận, những câu nói cạnh khỏe đến đau lòng, tủi phận của hàng xóm.

Ngày gần nhà bà Thiệp ở là ngôi nhà của vợ chồng một tên cảnh sát nguy cơ nhiều nợ máu với cách mạng. Cứ cuối tuần bọn chúng lại tụ tập về đây ăn nhậu. Mọi vụ ý thế chúng, lại thấy bà Thiệp còn trẻ nên liên tục mang chuyện bà "cuớp chồng" ra gây sự chửi bới.

Được sự giúp sức của ông Lai, một buổi tối, khí đêm cảnh sát ngủ đang ăn nhậu, bà Thiệp đứng trái nổ vào người nhà khiến đêm cảnh sát ngủ đưa bị thương, đả đả chày tàn lụn. Không ai có thể ngờ thủ phạm lại chính là "vợ bé của nhà thầu khoán". Vụ án tạm khép lại với nghi vấn là một vụ án công của Việt cộng. Tất nhiên, chuyện này được hai ông bà biết sớm ngay. Mãi sau ngày ông Lai mất bà Thiệp mới kể lại cho con cháu nghe.

...Ngày Sài Gòn giải phóng, thấy mọi người đổ ra đường hò reo, bà Thiệp cũng tình chạy thẳng ra đường hét lên với mọi người rằng bà không phải vợ bé, các con của bà không phải là con không cha. Nhưng bỗng cánh của xích mích, ông từ bên ngoài bước vào, quần áo trên người rách bươm. Cùng đoàn quân giải phóng, ông tiến về Sài Gòn. Nhà tư sản giàu có một thời trở về với hai bàn tay trắng vì toàn bộ tài sản của ông đều đã bị tịch thu.

Việc đầu tiên ông làm là sắp xếp để cả nhà ra Bắc thăm quê nội sau hơn 40 năm xa cách. Năm ấy, cả nhà ở lại Thái Bình ăn tết, cái tết đầu tiên gia đình đầy đủ thành viên.

Về chuyện bà Thiệp đã phải vất vả như thế nào để tìm họ cha cho các con, anh Trần Vũ Bình kể với chúng tôi: Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhà nhà sum họp, người người đoàn tụ, mà tôi đến cơ quan hành chính địa phương xin được hợp thức hóa hôn nhân, cho vợ được nhận chồng, cho cha con được nhận nhau. Nhưng bà chết lặng khi được thông báo không thể làm được thủ tục vì trên giấy tờ vợ ông Trần Văn Lai vẫn là bà Phạm Thị Chính (tức Phạm Thị Phan Chính). Bà phải rong rã đi khắp nơi xin xác nhận của tất cả những người đồng đội, thủ trưởng, cơ quan cũ để có cơ sở làm giấy khai sinh. Vừa hợp thức hóa được hôn nhân là ông bà đi làm giấy khai sinh cho các con. Và dù 6 người con có ngày, tháng, năm sinh khác nhau nhưng trên 6 tấm giấy khai sinh của mỗi người đều được ghi cùng một ngày: ngày 7 tháng 5 năm 1979.

(còn nữa)

**THÔNG BÁO**  
**TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Số trúng thưởng: 63371

Mở thưởng ngày 04 tháng 5 năm 2019

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**